

# มพล.จับมือญี่ปุ่นบวมOTOP

## มูลค่ากว่าร้อยล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปลายเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมกับสถาบัน Asia SEED ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อสรุปผลงานตามโครงการนำร่องพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้งสองสถาบันได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยการนำเสนอจัดขึ้นที่หอประชุม 301 อาคารกิจกรรมและโรงอาหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ให้กลายเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก หรือ SME โดยเน้นการพัฒนาสินค้าทั้งด้านรูปแบบและคุณภาพ ดังนั้นนับตั้งแต่เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ทางสถาบัน Asia SEED

ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น จึงเล็งเห็นความสำคัญและเลือกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาและร่วมจัดทำโครงการนำร่องพัฒนาสนับสนุนโครงการของรัฐบาลไทย ดังกล่าว

โดยโครงการนำร่องจะดำเนินการไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่จะมีศักยภาพในการพัฒนา 4 กลุ่มก่อน คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิก, กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย, กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มผลิตไม้แกะสลัก ซึ่งกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในวันดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มผ้าทอบ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด บ้านป่าซาง วิเวียง ต.บองเมอ อ.เชียงของ

เซรามิก ด.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า และกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านถ้ำผาตอง ต.ท่าสุด อ.เมือง

ในการดำเนินการงานตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ต.ค.นี้ ทางมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกับ Asia SEED ศึกษาข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดแล้วและหลังการสรุปผลงานในระยะยาวก็จะดำเนินการให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นศูนย์กลางและจุดเชื่อมโยงด้านการจัดการให้การศึกษาเพื่อผลักดันให้กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ภายใต้โครงการ OTOP ในเชียงรายและภูมิภาคต่อไป

รศ.ดร.วันชัย กล่าวอีกว่า ในอนาคตทาง Asia SEED จะให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการผลักดันไปสู่การเป็น SME ของกลุ่ม OTOP ประมาณ 108 ล้านบาท โดยเงินสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปตามความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

ด้านนายอิโตชิ ซาซาวา ประธาน

สำหรับในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นแบบนั้นมี OTOP อย่างมากมายและมีกลุ่มผู้ผลิตเป็นจำนวนมากที่มีสมาชิกอยู่เพียง 4-5 คน แต่กลับสามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้อย่างมหาศาล ดังนั้นโครงการนี้จึงจะพยายามนำแนวทางในญี่ปุ่นมาพัฒนาให้เหมาะสมร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ด้านนางจันทร์ วงศ์ชัย สมาชิกกลุ่มผ้าทอบ้านศรีดอนชัย กล่าวว่า กลุ่มมีสมาชิก ประมาณ 260 คน และยึดการทอผ้าฝ้ายตามลวดลายดั้งเดิมมาตั้งแต่บรรพ

บุรุษ ทั้งนี้ลวดลายจะตามที่บรรพบุรุษที่เป็นมา เช่น ลายดินจก ลายมาถือเป็นสินค้าที่มีคนเป็นจำนวนมากและส่วนโดยมีผู้ค้าส่งเข้าไปสั่งซื้อตามส่วนต่างๆ ของปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขนาดตัดเป็นเป็นจำนวนมาก "และที่สำคัญที่